



## ประกาศภาควิชาสัตววิทยา

เรื่อง มาตรการป้องกัน นโยบายการเรียนการสอนออนไลน์ และแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของ  
ภาควิชาสัตววิทยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 3

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบวัด และการประเมินผลการศึกษา แบบผสมผสาน สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์ผ่อนปรนการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบวัดผล และการประเมินผลการศึกษา แบบผสมผสาน สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์ผ่อนปรนการใช้พื้นที่ในคณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยาจึงกำหนดมาตรการป้องกัน นโยบายการเรียนการสอนออนไลน์ และแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาสัตววิทยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังต่อไปนี้

### ๑. เวลาการให้บริการของภาควิชาสัตววิทยา

ภาควิชาสัตววิทยา เปิดบริการทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยมีการลงนามของคณาจารย์ภาควิชา และบุคลากรสายสนับสนุนในสมุดบันทึกการมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานภาควิชาสัตววิทยา อาคารภาควิชาสัตววิทยา ทั้งนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศจากคณะวิทยาศาสตร์

บุคลากรของภาควิชาสัตววิทยา และบุคคลภายนอกที่ต้องการติดต่อภาควิชา ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ณ ประตูทางเข้า และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้

### ๒. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

การเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำรายวิชาเป็นผู้กำหนดรูปแบบการสอน ช่องทางการติดต่อ และ

ช่วยเหลือด้านการเรียน โดยกำหนดวิธีการตามบริบทและลักษณะของแต่ละรายวิชา กรณีรายวิชาปฏิบัติการโดยยังคงมีความจำเป็นต้องให้มาเรียนในชั้นเรียน ขอให้แจ้งหัวหน้าภาควิชา และต้องรักษามาตรการรักษาระยะห่าง และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๓. แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาสัตววิทยา

ภาควิชาสัตววิทยา ได้กำหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนแต่ละท่านมาปฏิบัติงานแบบ Work on-site ณ ภาควิชาสัตววิทยา เป็นจำนวน ๓ วัน ต่อ สัปดาห์ โดยมีการหมุนเวียนกัน ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้เข้ามาปฏิบัติงานและต้องแจ้งแก่ภาควิชาฯ ทั้งนี้

๓.๑ เวลารับส่งหนังสือภายนอกเป็น ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น.

๓.๒ ตารางการปฏิบัติงาน ดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์)

หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา

ตารางการปฏิบัติงานแบบ Work on-site ของบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาสัตววิทยา  
 ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ตำแหน่งกลุ่มงาน	ชื่อ-นามสกุล	วันปฏิบัติงาน
พนักงานอาคารสถานที่	คุณวิภาพร อูราราชภู	วันจันทร์ ถึงวันพุธ
	คุณประทีป ภูแพ	วันพุธ ถึง วันศุกร์
กลุ่มงานธุรการและการเงิน	คุณวรรณนา เทพมณี	วันจันทร์ ถึงวันพุธ
	คุณทองใส เขียวเขกนิล	วันจันทร์ ถึงวันพุธ
	คุณไวยพจน์ กลิ่นกลิ่น	วันอังคารถึงวันพฤหัสบดี
	คุณเบญญาภา พิงโพธิ์	วันพุธ ถึง วันศุกร์
	คุณณัฐพล คำโสภา	วันพุธ ถึง วันศุกร์
นักวิทยาศาสตร์ และพนักงานเตรียม ปฏิบัติการ	คุณกณชลี จงรักวิทย์	วันจันทร์ ถึงวันพุธ
	คุณนุสรณ์ พิมพากรณ์	วันพุธ ถึง วันศุกร์
	คุณอภินตริ วัชรางกูร	วันจันทร์ ถึงวันพุธ
	คุณนันทพล เพ็ชรักษ์	วันจันทร์ ถึงวันพุธ
	คุณสังคม ไชยวารี	วันจันทร์ ถึงวันพุธ
	คุณศรายุทธ นันทวัฒน์นานุกูล	วันพุธ ถึง วันศุกร์
	ดร.กมลพร มาแสวง	วันพุธ ถึง วันศุกร์